



Đức Thánh Cha kêu gọi dành riêng tháng 10 để cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine

Thanh Quảng sdb

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các thành viên của Thượng Hội đồng Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine và mời gọi các Kitô hữu dành tháng 10 để cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải ở Ukraine.

(Tin Vatican - Christopher Wells)

ĐTC nhấn mạnh rằng “cần phải cầu nguyện nhiều hơn, hoán cải và chấm dứt xung đột” ở Ukraine, và để đáp lại lời mời gọi của các Giám mục Ukraine, Đức Thánh Cha Phanxicô “bày tỏ mong muốn dành trọn tháng 10, tại các đền thánh lần chuỗi Mân Côi dâng hiến kính Mẹ để cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải ở Ukraine.”

Lời kêu gọi dành tháng 10 để cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine được đưa ra trong cuộc gặp gỡ các Giám mục của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine, những người đang tham dự Thượng hội đồng hàng năm tại Rome.

Nỗi đau của người Ukraine

Khi bắt đầu cuộc gặp gỡ kéo dài gần hai giờ đồng hồ, Đức Thánh Cha đã được chào đón bởi Đức Tổng Giám mục thượng phụ Sviatoslav Shevchuk, “người đã

nhắc lại tình hình đau thương mà đất nước của ngài đang phải gánh chịu, với số người chết, bị thương và bị tra tấn ngày càng tăng, và ngài tri ơn những người đã nằm xuống, bị thương và bị tra tấn vì đất nước.” ĐTC đã bày tỏ tình cảm thông bằng nhiều cách và qua rất nhiều cơ hội.”

Một tuyên bố từ Văn phòng Báo chí Tòa Thánh lưu ý rằng, sau lời chào mừng của Đức Tổng Giám mục Thượng phụ Shevchuk, một số giám mục tập hợp đã chia sẻ với Đức Thánh Cha những câu chuyện của họ về “nỗi đau khổ mà người dân Ukraina đang trải qua ở những nơi khác nhau và theo những cách khác nhau”.



Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ sự cảm thông

Văn phòng Báo chí lưu ý rằng Đức Thánh Cha “chăm chú lắng nghe” chứng từ của họ, và “với những dự án cố gắng, ngài bày tỏ tâm tình gần gũi và thông cảm những thảm kịch mà người Ukraina đang trải qua, với một 'chiều kích tử đạo' không thể diễn tả được, trước sự chịu đựng tàn bạo và tàn ác.”

Ngài cũng bày tỏ “nỗi buồn của mình vì cảm thấy bất lực khi đối diện với chiến tranh”, điều mà ngài gán cho là do “ma quỷ, kẻ muốn tiêu diệt” gây ra.

Đức Thánh Cha Phanxicô đặc biệt hướng suy tư của mình đến các trẻ em Ukraine mà ngài đã gặp. ĐTC than thở “Thấy các em khổ đau, nụ cười bị vệt tắt!” “Đó là hậu quả của chiến tranh: cướp đi các nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ.”

Theo con đường Chúa Giêsu

Cuối cùng, tuyên bố lưu ý, Đức Thánh Cha Phanxicô “đã nhắc lại gương của Chúa Giêsu trong Cuộc Khổ nạn, Đấng là nạn nhân của những lời lăng mạ, tra tấn và đóng đinh, để làm chứng cho lòng can đảm nói lên sự thật, gần gũi với mọi người, để họ không nản lòng.”

Đức Thánh Cha nói: “Điều này không dễ dàng”. Tuy nhiên, ngài nói tiếp: “Đây là sự thánh thiện, và người ta muốn chúng ta trở thành những vị thánh và là những bậc thầy theo cách mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta”.

Khi kết thúc cuộc họp, Đức Thánh Cha Phanxicô tâm sự với các Giám mục “rằng ngài nhớ đến dân chúng Ukraina hằng ngày trong lời cầu nguyện trước tượng Đức Trinh Nữ,” mà Đức Tổng Giám mục đã tặng cho ngài trước khi ngài rời bỏ Buenos Aires đi Rome.

